



## สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

21/12 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. (02) 354-1801-2, (02) 247-4464, (02) 640-7927

Fax. (02) 247-4704, (02) 247-4470 Website: [www.thainurse.org](http://www.thainurse.org), E-mail: [ns.head@thainurse.org](mailto:ns.head@thainurse.org)

# ด่วน

ที่ สพท 1403/2565

28 พฤศจิกายน 2565

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หอสมุดพยาบาลในหน่วยงานสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการออนไลน์

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ /

ผู้อำนวยการสถาบัน /รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล/หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล/หัวหน้าพยาบาล/ผู้อำนวยการฝ่าย

การพยาบาล/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษา/สาธารณสุขอำเภอ/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการจัดประชุมสามัญประจำปี 2565 และประชุมวิชาการ “การจัดการที่คุ้มค่า: อัตรากำลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลหลังภัยพิบัติโรคระบาด

การจัดการทางการพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ มีความเป็นเอกภาพด้านมาตรฐาน ความเป็นธรรม เกิดการสูญเสียน้อยที่สุด ทั้งกับผู้จัดการ ผู้ใช้บริการ และผู้รับบริการ มีความจำเป็นทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ การถอดรหัส แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการจัดการในภาวะภัยพิบัติโควิด-19 เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถนำไปขยายผลต่อไป ในภาวะปกติ การจัดการทางการพยาบาลควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2565 สภาการพยาบาลได้มีการกำหนดปัจจัย 3 ด้าน ที่นำไปสู่มิติใหม่ของระบบการจัดการทางการพยาบาล ได้แก่ 1) การกำหนดอัตรากำลังที่ปลอดภัยสำหรับประชาชน 2) ค่าบริการพยาบาลที่เหมาะสมกับการลงทุนของผู้จัดบริการการรักษาพยาบาล และ 3) รหัสกิจกรรมการพยาบาล (ICD 10 TM) ซึ่งจะนำไปสู่ระบบการบันทึกข้อมูลที่เป็นแนวทางมาตรฐาน เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ เป็นการรวบรวมสถิติกิจกรรมการพยาบาล เป็น Big data ทั้ง 3 ปัจจัย เป็นต้นทางของระบบการจัดการที่สร้างมูลค่า (Value based management)

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ถือเป็นภารกิจในการสื่อสารกับพยาบาล เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปใช้ในการพัฒนาระบบการจัดการทางการพยาบาลให้เกิดคุณภาพและมูลค่า จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ร่วมกับการประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง การจัดการที่คุ้มค่า: อัตรากำลัง ค่าบริการ ระบบการบันทึกกิจกรรมการพยาบาลหลังภัยพิบัติโรคระบาด (Value based management: FTE, FEE, ICD-10 post Pandemic) ระหว่างวันที่ 20-22 ธันวาคม 2565 โดยวิทยากรที่มีความรู้และมีประสบการณ์ระดับชาติ

สถานที่จัดประชุมออนไลน์ ห้องประชุมสมาคม พยาบาลฯ ชั้น 1 ถนนรางน้ำ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ค่าลงทะเบียนสมาชิกสมาคมพยาบาลฯ คนละ 1,800 บาท ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง (CNEU) จากสภาการพยาบาล 19.5 หน่วยคะแนน

ในการนี้สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้จัดพิธีมอบรางวัลแด่ผู้แทน **พยาบาลดีเด่น**ทั้งประเทศที่ได้เสียสละทุ่มเทความรู้ทักษะ และเวลา เพื่อพิทักษ์ความปลอดภัยแก่ประชาชน เมื่อเกิดภัยพิบัติการระบาด โควิด-19 ตั้งแต่ ปี 2563 เป็นต้นมา เพื่อเชิดชูเกียรติยศพยาบาลไทย สร้างขวัญและกำลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์จากท่านกรุณาพิจารณาอนุมัติพยาบาลในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาการจัดอัตรากำลัง ค่าบริการ และจัดระบบมาตรฐานการบันทึกกิจกรรมการพยาบาล นำไปสู่การสร้างเอกภาพการพัฒนาการบริการพยาบาลในประเทศไทย ที่จะประกาศผลงานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม เกิดและใช้ Big data ทางพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพสังคม ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนตามสิทธิ์ สนใจสมัครเข้าร่วมประชุมลงทะเบียนตาม QR code ด้านล่างพร้อมส่งสำเนาลงทะเบียน บัญชี สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 052-2-03328-6 ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2565 และขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น จักขอบคุณยิ่ง



โครงการ/ลงทะเบียน

ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริอร สิ้นสุ)

นายกสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ